

ประวัติหมู่บ้าน

ตำบลอบทม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสามโก้ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวท้ายสุด หมู่ 2 บ้านสามขา หมู่ 3 บ้านคลองแพ หมู่ 4 บ้านสามโก้ หมู่ 5 บ้านหัวยก้าแพง หมู่ 6 บ้านแพบ ได้แก่

บ้านหัวท้ายสุด อยู่ในเขตของหมู่ที่ 1 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองจากการสอบถามประวัติจากประชาชนภายในหมู่บ้านทราบว่าพื้นที่ของหมู่บ้านมีบึงที่มีต้นน้ำมาจากด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านและไหลผ่านหมู่บ้านจากต้นน้ำจนถึงสายน้ำที่ท้ายหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหัวท้ายสุด

บ้านสามขา อยู่ในเขตของหมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองเดิมบ้านสามขา เป็นชุมชนไม่มีชื่อ โดยจะเรียกแต่ละหมู่บ้านว่าเกาะ เช่น เกาะบ้านตาม้วย เกาะบ้านตาตุ้ม เกาะบ้านตากรวย เป็นต้น ต่อมาได้มีชาวบ้านนำวัวสามขา มาถวายวัดในชุมชนคือ วัดวิชัยคณอง (วัดสามขาในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่โจษขานของเกาะบ้านต่าง ๆ และมักจะพากันมาดูวัวและพูดกันต่อไปว่าไปดูวัวที่วัดสามขา ต่อมาก็เพี้ยนเป็น “วัดสามขา” และเรียกเกาะบ้านต่าง ๆ ว่า “บ้านสามขา” ในปัจจุบันนอกจากนี้ในหมู่บ้านสามขา ยังมีอีกเกาะบ้านหนึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะมีต้นเข็มขาวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เข็มป่า ขึ้นเต็มหมู่บ้านชาวสามขา ก็จะเรียกบ้านดอนเข็มขาว ต่อมาก็เรียกสั้น ๆ ว่า “บ้านดอนเข็ม” ต่อมาเมื่อทางราชการให้สำรวจหมู่บ้านจึงได้รวมบ้านดอนเข็มและบ้านสามขาเข้าเป็นหมู่บ้านเดียวกัน และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสามขา”

บ้านคลองแพ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 3 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองอยู่ใต้สุดของตำบลอบทมติดกับตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกนัก ต้องเดินทางด้วยเท้า หรือใช้ทางเกวียน และใช้เรือในการเดินทาง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่คือแม่น้ำลำคลอง บริเวณบ้านคลองแพในอดีตมีคลองซึ่งแยกมาจากบึงสามโก้ไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่แม่น้ำน้อยที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผู้ที่ล่องเรือมาเมื่อถึงบริเวณหมู่บ้านคลองแพ จึงใช้คลองเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน ทำให้บริเวณคลองนั้นเต็มไปด้วยแพจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านคลองแพ” ในปัจจุบัน

บ้านสามโก้ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 4 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สมัยก่อนบ้านสามโก้ เป็นกลุ่มบ้านที่อยู่ไกลจากตลาด เวลาประชาชนจะซื้อหาของกิน ของใช้ต้องเดินทางไปยังตลาดที่วิเศษชัยชาญ ซึ่งการเดินทางต้องเดินเท้า ลงเรือ บางครั้งต้องเดินลุยน้ำ ลุยโคลนทำให้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถึง 3 ครั้ง จึงได้ชื่อว่าบ้านสามโก้

บ้านห้วยกำแพง อยู่ในเขตของหมู่ที่ 5 ตำบลบวม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษกล่าวว่า เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น บ้านห้วยกำแพงเป็นทางผ่านที่มีลำห้วยต้นเขินกองทัพอพม่าที่ยกทัพมาตีประเทศไทยจะมาข้ามลำห้วยที่หมู่บ้านห้วยกำแพง จึงมีการสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการรุกรานของพม่า แต่เมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ช่วงหนึ่ง เมื่อฤดูน้ำหลากน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะทำการก่อสร้างต่อไปได้ ต่อมาจึงเป็นสถานที่รกร้างไม่มีบ้านผู้คนอยู่อาศัย คงเหลือไว้แต่ซากกำแพงที่ยังสร้างไม่เสร็จ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประกาศเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร จึงมีประชาชนตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านขนานนามว่าหมู่บ้านห้วยกำแพงเมื่อ พ.ศ. 2509 ยังมีซากกำแพงปรากฏอยู่ให้เห็นต่อมาประชาชนได้ทำการบูรณะกำแพงใช้พื้นที่ ทำการเกษตรซากกำแพงจึงหมดไป ปัจจุบันคงเหลือไว้แต่เพียงชื่อ “หมู่บ้านห้วยกำแพง”